

คำสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร
ที่ **๒๐๗๕** /๒๕๖๔
เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน


ตามที่กรมส่งเสริมการเกษตรมีประกาศลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน ๒๘ ราย นั้น

เพื่อให้การปฏิบัติราชการของกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ จึงแต่งตั้งให้ข้าราชการรักษาราชการแทน จำนวน ๔ ราย ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายนี้

สั่ง ณ วันที่ **๒๗** ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔


(นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง)
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

จรรุภา ร้าง/พิมพ์  ตรวจ


(นายต๋นย ชินอารมย์)
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
กรมส่งเสริมการเกษตร

บัญชีรายละเอียดการแต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน แนบท้ายคำสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ ๒๐๗๕ /๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ลำดับ ที่	ชื่อ	ตำแหน่งและส่วนราชการ			รักษาราชการแทน					ถึงวันที่	หมายเหตุ
		ตำแหน่ง/สังกัด	ตำแหน่ง ประเภท	ระดับ	ตำแหน่ง/สังกัด	ตำแหน่ง ประเภท	ระดับ	เลขที่	ตั้งแต่วันที่		
๑	นายชัยพิภพ โยธะชัย	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภออมลาลัย จังหวัดกาฬสินธุ์	วิชาการ	ชำนาญการ	เกษตรอำเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร) สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	วิชาการ	ชำนาญการ พิเศษ	๑๙๖๒	บัดนี้ เป็นต้นไป	-	จนกว่าจะมีคำสั่ง เปลี่ยนแปลง
๒	นางเสาวนุช ศรีวรพันธ์	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม	วิชาการ	ชำนาญการ	เกษตรอำเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร) สำนักงานเกษตรอำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์	วิชาการ	ชำนาญการ พิเศษ	๒๐๖๕	บัดนี้ เป็นต้นไป	-	จนกว่าจะมีคำสั่ง เปลี่ยนแปลง
๓	นายโกวิท เพียรแก้ว	เกษตรอำเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร) สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองยาง	วิชาการ	ชำนาญการ	เกษตรอำเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร) สำนักงานเกษตรอำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา	วิชาการ	ชำนาญการ พิเศษ	๔๓๑๙	บัดนี้ เป็นต้นไป	-	จนกว่าจะมีคำสั่ง เปลี่ยนแปลง
๔	นางสาวหทัยชนก สุขเปี่ยม	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี	วิชาการ	ชำนาญการ	เกษตรอำเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร) สำนักงานเกษตรอำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี	วิชาการ	ชำนาญการ พิเศษ	๗๙๕๙	บัดนี้ เป็นต้นไป	-	จนกว่าจะมีคำสั่ง เปลี่ยนแปลง 